

## การแต่งกายและบุคลิกภาพของครูผู้สอนมีผลต่อผู้เรียน

ชาญณรงค์ เผือกเพ็ญ

“ การแต่งกายของครูมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของนักเรียนหรือไม่ ” นี้เป็นคำถามที่ผู้เขียนพยายามหาคำตอบ ซึ่งผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาสำกระยะหนึ่ง เพื่อหาคำตอบของคำถามนี้

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมีหลายหลาย เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ความสนใจ ความรู้พื้นฐาน ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในเนื้อหา และการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และอีกมากมาย แต่หนึ่งในนั้นคือ การแต่งกายและบุคลิกภาพของครูผู้สอน

จากการสอบถามเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เกี่ยวกับการแต่งกายและบุคลิกภาพของครูผู้สอน พบว่า 67% จะมีนักเรียนชอบการแต่งกายของครูผู้สอนในแบบที่มีสไตล์ ทันสมัย หรือจะเป็นแบบชุดไทยสง่างาม ประกอบกับการมีบุคลิกภาพที่ดี จะทำให้ครูนั้นดูดี มีสง่าราศี ทำให้นักเรียนอยากที่จะเข้าเรียนในวิชานั้นๆ ยิ่งถ้าเป็นครูที่หน้าตาดี แต่งกายดี บุคลิกภาพดี จะสามารถดึงดูดให้นักเรียนอยากเรียนในวิชานั้นๆได้ หรือครูที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน ยิ่งแต่งกายแบบภูมิฐานดูดี จะทำให้นักเรียนเกิดความนับถือ อยากเรียนรู้ กับครูท่านนั้น และในอีก 33% จะมีนักเรียนที่ไม่ให้ความสนใจการแต่งกายหรือบุคลิกภาพของครูเลย แต่จะไปเน้นมุ่งเรียนรู้ เนื้อหา วิธีคิด การแก้ปัญหาในการเรียนมากกว่า เพราะความรู้ที่จะได้มานั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของครูผู้สอนที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และความตั้งใจที่จะเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง

“การแต่งกายและบุคลิกภาพของครูผู้สอน มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เพราะเด็กนักเรียนให้ความสนใจในการแต่งกาย สนใจตัวครูผู้สอน จนกลายเป็นสิ่งหนึ่งของการเกิดการเรียนรู้ของนักเรียน การแต่งกายนับว่าเป็นสิ่งสำคัญกับครูในการเสริมบุคลิกภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจ ครูผู้สอนควรแต่งการให้เรียบร้อยตามสมัยนิยม โดยคำนึงถึงวัย รูปร่าง และความเหมาะสม” แต่ที่สุดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ การถ่ายทอดความรู้ สื่อการเรียน

การสอน วิธีการสอน ความพร้อมของผู้เรียน ความสนใจ ความรู้พื้นฐาน ความสามารถและความ  
แตกต่างของแต่ละบุคคล อีกด้วย